



PTTGC จับมือ KBC ยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอัจฉริยะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เริ่มจากการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสูงสุด(ข่าวหุ้น)

CK ผนึก STECON ในนามกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ไออาร์ เซ็นรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 13.4 กม. วงเงิน 5.89 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 64 เดือน วางเป้าก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการปลายปี 2573 ประเมินเดินรถสายสีส้มทั้งสายทาง ผู้โดยสาร 3 แสนคนต่อวัน คาดจะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อจำนวนผู้โดยสารแตะ 5 แสนคนต่อวัน(ข่าวหุ้น)

“ราชาเฟอร์รี่” หรือ RP เปิดกลยุทธ์เดินรถเชื่อมฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน ลุยศึกษาเส้นทางใหม่ พร้อมเปิดเส้นทาง บขส.สุราษฎร์ฯ-ดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะพะลวย รับการเดินรถข้ามเกาะโต รวมทั้งจับมือกับผู้ร่วมให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ มากกว่า 10 เส้นทาง มีผู้ใช้บริการมากกว่า 4.5 หมื่นคนต่อเดือน และมีรายได้เฉลี่ย 1.5 ล้านบาทต่อเดือน อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผู้ใช้บริการให้ได้ 3,000 คนต่อวัน พร้อมวางแผนดำเนินธุรกิจปีหน้า จับมือกับพันธมิตร เพิ่มจำนวนรถและขยายเส้นทางบริการให้บริการมากขึ้น(ข่าวหุ้น)

ACC คาดปีนี้ผลงานเทิร์นอะราวด์ เริ่มรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการ RTS ที่ดำเนินธุรกิจด้านระบบโทรคมนาคม-เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ในไตรมาส 4/2567 โช่ว RTS มีมูลค่างานในมือกว่า 1 พันล้านบาท จะทยอยรับรู้ต่อเนื่องถึงปี 2568 ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทน คาดลงนามสัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มเติม มั่นใจล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยงภายในปีนี้ เตรียมช่วงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 25 ธ.ค.นี้ พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรับปัจจัยบวกจากธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่เข้ามาสนับสนุน(ข่าวหุ้น)

DEMCO แยมไตรมาส 4/2567 ผลงานโตโดดเด่น หลังงวด 9 เดือนปีนี้ พลิกมีกำไร 20.5 ล้านบาท คาดรายได้ขายสินค้าและการบริการปรับตัวดีขึ้น ชูปัจจัยหนุนงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 3,155 ล้านบาท ฟากซีไอโอ “พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์” มุ่งเน้นประมุลงานภาครัฐและเอกชน พร้อมศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ เน้นธุรกิจเมกะเทรนด์ Smart Grid, Energy Storage Platforms Carbon Credit และ EV ดันผลงานเติบโตอย่างยั่งยืน(ข่าวหุ้น)

EP ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ EP24DA จำนวน 367.90 ล้านบาท จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 27 ธ.ค. 2567 เป็นวันที่ 27 ธ.ค. 2567 และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ 0.5% ต่อปี จากเดิม 6.25% ต่อปี เป็น 6.75% ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป(ข่าวหุ้น)

CV สัญญาณอันตราย! ถ้าพูดถึงหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มาในช่วงที่พลังงานทดแทนกำลังฮอตฮิต (ข่าวหุ้น)

‘ขึ้นภาษีแหวด’ นโยบายร้อน ‘คลัง’ สู้อย่างค้ำไม่ไหว รัฐบาลยันการขึ้นภาษีเป็นเพียงการศึกษา หลังเจอธรมค้านจากเอกชน “หอการค้าไทย” ชี้ปรับขึ้นภาษีกระทบทั้งภาคเอกชนประชาชน เหตุเศรษฐกิจไทยยังโตไม่ถึง 5% ด้านสมาพันธ์เอสเอ็มอี ค้านเวลายังไม่เหมาะสม ขณะที่ทีดีอาร์ไอแนะ 4 ข้อก่อนขึ้นภาษี(กรุงเทพฯธุรกิจ)

เงินเข้าวันนี้! เงินช่วยเหลือ ธ.ค. 67 เงินผู้สูงอายุ - เงินคนพิการ - เงินเด็ก กลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันนี้ ใครได้เงินบ้าง? เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เงินเยียวยา เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เงินคนพิการ เข้าเกณฑ์จ่ายเงิน รับเลย เงินเข้าบัญชีเดือนธันวาคม 2567 แอปทางรัฐ แอปเงินเด็ก - เงินผู้สูงอายุเปิดลงทะเบียนรอบใหม่(กรุงเทพฯธุรกิจ)

‘โรเบิร์ต วอลเทอร์ส’ เผยเทรนด์ปี 68 นายจ้างมองหาแรงงานทักษะดีดี - มีทักษะ AI เมื่อเร็วๆ นี้ “โรเบิร์ต วอลเทอร์ส” บริษัทด้านการจัดหางานชั้นนำที่ได้รับความนิยมไว้วางใจทั่วโลก ได้เผยแพร่ ผลสำรวจเงินเดือนประจำปี 2568 ซึ่งเจาะลึกภาพรวมแนวโน้มเงินเดือนและตลาดการจ้างงานทั่วโลก โดยการสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นในเดือนกันยายน 2567 โดยรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและบริษัทในประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดการจ้างงาน ความคาดหวังต่อเงินเดือน และกลยุทธ์การรักษาพนักงานในปี 2568(กรุงเทพฯธุรกิจ)

‘ส่งออก’ ปี 68 เตรียมรับแรงกระแทก ‘เทรตวอร์’ สงครามการค้า ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ 2 ปัจจัยเสี่ยง เขย่าส่งออกไทยปี 68 ด้านสรท. ตั้งเป้าส่งออกปี 68 ขยายตัว 1-3 % (กรุงเทพฯธุรกิจ)

การรถไฟฯ เตรียมลงนาม ‘ช.ทวี - เอเอส’ สร้างทางคู่ขอนแก่น - หนองคายการรถไฟฯ เตรียมลงนาม “กิจการร่วมค้า ช.ทวี-เอเอส” ภายในเดือน ธ.ค.นี้ หลังคว้าประมูลรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น -หนองคาย 2.8 หมื่นล้าน ดันตอกเสาเข็มไตรมาส 1 ปีหน้า เป็นโปรเจกต์ลงทุนแรกกับปี 2568 พร้อมเซ็น 6 โครงการเข้า ครม.ต่อเนื่อง(กรุงเทพฯธุรกิจ)

วิกฤตการณ์การเมือง ‘เกาหลีใต้’ ซ้ำเติมเศรษฐกิจ จุดตลาดหุ้นยิ่งอ่อนแอ “ตลาดเงินตลาดทุนเกาหลีใต้” เผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ เพราะ “การเมือง” อีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว จากกรณีประธานาธิบดี “ยุน ซ็อกยอล” ประกาศกฤษฎีกาการศึกช็อกโลกเมื่อคืนวันที่ 3 ธ.ค.(กรุงเทพฯธุรกิจ)

เปิด 5 ยุทธศาสตร์ ‘กรุงเทพฯ’ 12 ปีของ‘ผยง’ จากซ่อมสร้าง สู่เป้าเพิ่มรายได้เส้นทาง 12 ปี ‘ผยง ศรีวณิช’ จากซ่อมสร้าง สู่เป้าเพิ่มรายได้ ปักหมุดเซ็นแบงก์ด้วย “เทคโนโลยี-เวอร์ชวลแบงก์” หนุนเติบโตครั้งใหม่(กรุงเทพฯธุรกิจ)

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ใด ๆ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด